

nhất vào Hợp tác xã mua bán. Hợp tác xã mua bán chọn những cái bộ có năng lực đứng ra đảm nhiệm, bộ máy cần được bổ sung đầy đủ, có cán bộ kỹ thuật đi sâu vào nghiệp vụ kinh doanh, kho tàng phải chuẩn bị đầy đủ và hợp lý, lưới cung cấp phân bón phải rộng để phục vụ kịp thời cho nông dân. Trong công tác, cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông lâm, Ban Liên lạc nông dân toàn quốc và Bộ Công nghiệp, và trong việc kinh doanh phân bón phải dựa theo yêu cầu và sự hướng dẫn về kỹ thuật của Bộ Nông lâm.

Tổ chức kinh doanh phân bón sẽ được Nhà nước cấp vốn và Ngân hàng cho vay theo những tỷ lệ và những thể lệ thích hợp với điều kiện kinh doanh loại hàng phải dự trữ thời vụ nhiều và thường không có lãi.

Riêng về phần thu hồi nợ bán chịu phân bón, Hợp tác xã mua bán không thể tự mình làm nổi. Do khối lượng phân bón bán chịu cho nông dân ngày một nhiều, số tiền Nhà nước bỏ ra ứng trước cho nông dân ngày một lớn, thu nợ về lại chủ yếu bằng thóc và trong vụ gặt, nên việc thu nợ phải do Ủy ban Hành chính địa phương chịu trách nhiệm kết hợp thu luôn với thuế nông nghiệp, mới bảo đảm thu hồi vốn về tiếp tục kinh doanh phân bón phục vụ nông dân. Số thóc hay nông sản khác thu về do nợ phân bón sẽ giao lại cho các Công ty Mậu dịch sử dụng. Các Công ty này cần hoàn lại ngay vốn cho Hợp tác xã mua bán theo số lượng hàng đã thực nhận. Bộ Tài chính phải theo dõi sát việc thu nợ. Các ban Cán sự Hợp tác xã mua bán ở xã có trách nhiệm giúp Ủy ban xã trong việc ghi nợ, thu nợ và thu hồi vốn cho Hợp tác xã cấp trên.

5) Về mặt lãnh đạo, do vấn đề phân bón rất quan trọng, số vốn Nhà nước đầu tư vào rất lớn, các Bộ, các ngành ở trung ương phải hết sức quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch và tổ chức mở rộng sản xuất và kinh doanh phân bón: Ủy ban Hành chính các địa phương từ tỉnh, huyện, đến xã, nhất là cấp xã, ngoài việc lãnh đạo hướng dẫn, vận động, tổ chức nông dân trừ phân, làm phân, tận dụng các nguồn phân sẵn có để bón ruộng, phải coi trọng việc lãnh đạo và giúp đỡ Hợp tác xã mua bán làm tốt việc cung cấp phân bón cho nông dân, coi trọng việc giáo dục vận động nông dân trả nợ sòng phẳng và tổ chức tốt việc thu hồi số nợ đó về cho Nhà nước, phải coi công tác phân bón là một bộ phận trong nhiệm vụ trung tâm thường xuyên là đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh hợp tác hóa nông nghiệp là một bộ phận quan trọng trong nhiệm vụ năm lương thực và nông sản khác của Nhà nước.

Đối với nông dân, các Ủy ban Hành chính các cấp cần cùng các đoàn thể nhân dân, đẩy mạnh

phong trào sản xuất, tuyên truyền giải thích sâu rộng sự quan trọng của việc bón các loại phân nhất là các loại phân sẵn có trong nước, hướng dẫn kỹ cách sử dụng từng loại phân, giáo dục cho nông dân hiểu rõ sự quan tâm của Đảng và Chính phủ trong việc giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất, đồng thời xác định cho nông dân nghĩa vụ phải trả nợ sòng phẳng cho Nhà nước, thấy rõ việc Nhà nước bán chịu phân bón cho nông dân đến mùa thu lại bằng thóc là hợp lý.

Chính sách phân bón của Chính phủ trên đây là một chính sách lớn, ảnh hưởng nhiều đến sản xuất nông nghiệp, các Bộ, các ngành có trách nhiệm ở trung ương và Ủy ban Hành chính các địa phương cần nghiên cứu kỹ chỉ thị này và đặt kế hoạch thi hành tích cực.

Hà nội ngày 30 Tháng 10 năm 1958

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

PHẠM HÙNG

THÔNG TƯ số 5062-NC ngày 31-10-1958
về việc quy định lại con dấu cho các tỉnh.

Kính gửi Ủy ban Hành chính các tỉnh:

Quảng bình, Hà tĩnh, Nghệ an, Thanh hóa,
Ninh bình, Nam định, Hà nam, Hà đông,
Sơn tây, Hòa bình, Hưng yên, Hải dương,
Kiến an, Thái bình và khu vực Vĩnh linh

Tiếp theo thông tư số 1519-P4A ngày 9-6-1958 về việc quy định mẫu con dấu dùng trong các cơ quan chính quyền.

Đến nay việc bỏ các khu ở đồng bằng sắp hoàn thành, Thủ tướng phủ quy định lại mẫu dấu cho các tỉnh như sau:

Vành ngoài con dấu của Ủy ban Hành chính tỉnh và các cơ quan chuyên môn đề: VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA, có một ngôi sao ở đầu chữ VIỆT và cuối chữ HÒA. Bỏ các chữ: Liên khu 4 hoặc Liên khu 3, Khu tả ngạn.

Còn về các điểm khác (hình thể, khuôn khổ, đường chỉ, nội dung trong lòng dấu) vẫn như đã quy định trong thông tư số 1519-P4A nói trên.

Hà nội ngày 31 tháng 10 năm 1958

T.L. Thủ tướng Chính phủ

Chánh văn phòng Thủ tướng phủ

PHAN MỸ